

<b>Họ Tên:</b>	Todd LeCompte
<b>Tên Vợ/Chồng (nếu có):</b>	Patricia LeCompte
<b>Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:</b>	Jaxsen LeCompte, 16 tuổi, THPT Cypress Park 2025 Cole LeCompte, 13 tuổi, Trường Trung Học Cơ Sở Sprague 2028
<b>Nghề Nghiệp và Công Ty:</b>	Chủ doanh nghiệp, Nhà đầu tư
<b>Phòng/Ban:</b>	Bridgeland
<b>Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:</b>	18
<b>Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :</b>	Sau khi tốt nghiệp trường Trung Học Phổ Thông Aldine năm 1995, gia đình tôi chuyển đến vùng Cy Fair. Cộng đồng ở đây rất coi trọng gia đình, và trong những năm qua gia đình tôi đã có rất nhiều bạn bè. Khi vợ chồng tôi quyết định lập gia đình, tôi cảm thấy ở cộng đồng Cy Fair thoải mái như ở nhà mình.
<b>Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:</b>	Có
<b>(Các) trường học nào?:</b>	Trường Trung Học Phổ Thông Bridgeland - Chương trình Cố vấn Trường Tiểu Học Walker - Hỗ Trợ Đi Xe Buýt
<b>Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :</b>	
<b>Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh</b>	Ban Tài Liệu Thư Viện Học Khu Ban Tìm Kiếm Tổng Giám Đốc Học Khu

**doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:**

**Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:**

Tôi giúp huấn luyện đội bóng chày Cypress Park Varsity KCF trong các giải đấu mùa hè và mùa thu.

**Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:**

Liên Minh Dân Sự Texas, Chủ tịch

TCA tuyển các tình nguyện viên có cùng quan điểm giá trị với chúng tôi để đến thăm các trường học nhằm hỗ trợ học sinh và nhân viên.

**Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :**

Tôi muốn được hỗ trợ cho học sinh và phụ huynh các lớp Mẫu giáo - Lớp 12 của CFISD trong bốn năm tới. Hai con trai của tôi đã theo học ở học khu này từ khi học mẫu giáo. Cộng đồng chúng ta là một nơi tuyệt vời để sinh sống và xây dựng gia đình. Tôi thấy mình được cống hiến cho cộng đồng qua việc tham gia hội đồng quản trị.

**Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:**

Trách nhiệm của hội đồng bao gồm giám sát quá trình giáo dục cho cộng đồng CyFair thông qua hoạt động lãnh đạo công dân. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tuyển dụng tổng giám đốc học khu và đánh giá hiệu quả hoạt động của vị trí này. Hội đồng xem xét các mục ngân sách và tài chính, xem xét các chính sách và thủ tục của học khu, đánh giá việc giảng dạy và hỗ trợ phát triển các kế hoạch và mục tiêu giảng dạy. Hội đồng quản trị cũng có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên của mình được đào tạo bồi dưỡng liên tục.

**Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :**

Mối quan hệ tốt với các thành viên hội đồng xây dựng tinh thần chung cho toàn học khu. Học sinh, phụ huynh và nhân viên cần cảm thấy an tâm với các thành viên hội đồng quản trị và khả năng phối hợp cùng nhau hướng tới mục tiêu chung. Mục tiêu quan trọng nhất của học khu chúng ta là sự phát triển và thành công của học sinh. Các thành viên hội đồng có

trách nhiệm chỉ đạo đoàn kết học sinh và cộng đồng thông qua các hoạt động tương tác tích cực và tinh thần đồng đội.

**Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :**

Mặc dù tôi hiểu rằng những năm gần đây CFISD đã phải đối mặt với nhiều trở ngại và khó khăn, nhưng tôi đã rất lo lắng khi thực tế là chỉ 59% học sinh lớp ba hiện tại có khả năng đọc theo đúng cấp lớp. Tôi sẽ tìm hiểu thông tin tư vấn từ các giáo viên hiện tại và đã nghỉ hưu để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu và điểm kiểm tra cho học sinh của chúng ta. Tôi cũng sẽ ủng hộ tăng mức phân bổ kinh phí cơ bản cho mỗi học sinh ở cấp tiểu bang.